

Chi Tran

Chiêm Ngộ một Mùa Nhìm Thập Giá Chúa Kitô

THẺ GIẤY LO SẴN BÀN NHỮNG CH COVID-19

Thẻ giấy đang lo sợ bởi dịch bệnh Covid 19 lan tràn khắp nơi, mọi người bắt đầu cách ly xã hội và ở trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng, nhưng có những bác sĩ, y tá, người phục vụ cho công nhân, họ đang ngày đêm vất vả, quan tâm lo lắng cho tính mạng con người đang phải quỳ n quỳ, mất mát tranh đấu cho sự sống và sự chết.

Thẻ giấy kê cho biết trong 24 giờ thì có 6,414 người tử vong do Coronavirous. Tính đến chi của thẻ Năm, ngày 9/4/20 đã có 88,565 người chết; 1,521,090 người bị nhiễm bệnh. Nước Mỹ đã có 14,797 người chết và 436,160 người nhiễm bệnh. (Vietcatholic) Thẻ giấy trích những con số người tử vong và bị nhiễm bệnh, chúng ta hãy nghĩ đến họ, cầu nguyện cho họ và chia sẻ nỗi đau buồn của họ cũng như những nỗi lo âu và sợ hãi của chúng ta. Chúng ta hãy tin rằng, Thiên Chúa sẽ cầu chữa chúng ta và thẻ giấy này, hãy tin thác vào Chúa.

Đến với hôm nay là Thẻ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội đang tưởng niệm cuộc thập giá khổ của Chúa Giê-su. Tôi xin mọi người anh chị em cùng với tôi, chúng ta hãy chiêm ngắm nhìn một mùa nhìm thập giá Chúa Kitô, vì ngài thập giá cho thế giới thân phận của con, mà chính Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đã trải qua đau khổ của phần người. Bài Thuyết Kinh Khó khăn thì, chúng ta thấy Chúa Giê-su bị vu khống, bị bắt công, bị phần bị, bị sự nhục, bị sợ hãi, cô đơn và bị giết chết. Ngài không phản nản, oán trách hay tức giận, nhưng Chúa Giê-su đón lấy đau khổ thập giá với tình yêu thương và tha thứ, và đau khổ đó đã trở nên có ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng Kitô, chúng ta cảm nhận được đau khổ Chúa Giê-su vào trong chính đời sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy mình yêu thánh giá của Chúa hơn, biết chấp nhận các thập giá đời mình, và cảm thông chia sẻ thập giá của người khác. Chúng ta không dám đóng đinh họ vì mọi người đều có đau khổ thập giá đời mình. Chúng ta cần có trách nhiệm trích những khổ đau của nhân loại đang diễn ra trên thẻ giấy hôm nay.

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng Kitô, chúng ta cảm nhận được Ngài đã xuống trần cùng với chúng ta phần người. Ngài muốn gieo hy vọng cho những ai đang bị thất vọng. Ngài đem lại ý nghĩa cho những khổ đau vô lý. Ngài đã đón nhận tất cả với tình yêu tha thứ, như đó thánh giá nở hoa, với chúng ta bừng lên ánh sáng và tràn trề sự sống.

Khi chúng ta chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng Kitô, chúng ta không cảm thấy đó là chuyện xa lạ, nhưng là những gì đang xảy ra trong thẻ giấy chúng ta đang sống: con người đang bị quyên lìa thập giá trích, bị kết án bắt công, bị làm nhục, bị khinh khi, bị hành hạ, và bị đời tàn tạ cho đời chết.

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng Kitô, chúng ta cảm thấy mình không phải là kẻ đứng ngoài cuộc, thấy mình có nét của Giuđa. Mất người đời khổ, đời yêu, đời theo

Thầy, đã chúng tôi n bao phép lạ, để chúng tôi nghe lời dạy, những lời lẽ của Thầy Giê-su bằng lòng hôn giáo dục.

Khi chiêm ngắm cuộc sống của chúng tôi và cái chết của Đức Giê-su, chúng ta sẽ thấy mình có nét giống Phê-rô. Ông tràn đầy tình yêu của mình đối với Thầy Giê-su để rời khỏi Thầy 3 lần trước mặt cô giáo.

Khi chiêm ngắm cuộc sống của chúng tôi và cái chết của Đức Giê-su, chúng ta sẽ thấy mình có nét giống Philatô. Ông bắt tội chết bị nói sai: sai dân nói dối, sai mặt chết, mặt quyên. Ông bắt tội do vì áp lực của đám đông gào thét. Ông không dám bắt lãnh để tha mặt người vô tội.

Khi chiêm ngắm cuộc sống của chúng tôi và cái chết của Đức Giê-su, chúng ta sẽ thấy mình có nét giống Hê-rô-đê: tò mò, háo hức, trông chờ Đức Giê-su làm phép lạ. Nhưng ông mau chóng thất vọng khi thấy Ngài lặng thinh, và chính ông đã ra tay giết Thầy Giê-su vì lòng ganh tỵ.

Khi chiêm ngắm cuộc sống của chúng tôi và cái chết của Đức Giê-su, chúng ta sẽ nhìn thấy điếm sáng của Simon, ông vác địu thập giá cho Chúa Giê-su trên đường lên núi Sion. Và giờ sáng tôi nói các bạn theo sau Chúa Giê-su, hãy vác địu đi vác than khóc.

Khi chiêm ngắm thập giá Chúa Ki-tô với một tình yêu Chúa dành cho tôi, tôi luôn xác tín rằng, vinh danh của tôi là thập giá Đức Ki-tô, đó là đức tin của người Ki-tô hữu. Thập giá không còn tang tóc đau buồn, nhưng là cuộc chiến thắng vinh quang trước sự dữ, sự ác và cái chết. Đó là một u nhim thập giá của Đức Ki-tô và là ơn cứu đời cho tôi. Amen.

Lm. John Nguyễn

***MỜI QUÝ ĐỒNG GIỚI ĐỒNG THÊM NỘI DUNG # 13 VÀ 21 TRONG WEB: www.ChiaseLoiChua.com**

ĐỀ BỊT VỀ COVID-19 LÀ GÌ!? , RỜI SẴNG CỘNG NGUYỄN TÍCH CỰC VÀ CHIA SẴ CHO NHAU.
